

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 5 สิงหาคม 2559

เรื่อง

1. ภาพข่าว: อบรม
2. ยืดคืนที่ทหารลพบุรีรุก ส.ป.ก. "ฉัตรชัย" ไม่กลัวอิทธิพลยันนายกฯไฟเขียว
3. คอรั้มน์ กือชชิปการเมือง: มีความพิน
4. คอรั้มน์ ทำเองได้หายจน: หนุนชุดบ่อจิวในไร่นา เก็บน้ำฝนใช้ช่วงแล้ง
5. เดลินิวส์: เอาแน่จ้างเลิกปลูกข้าว
6. เกษตรฯระดมกำจัดผักตบชวาบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อน!
7. สืบสานภูมิปัญญาไทย จัดประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2559
8. ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: สัมมนา
9. ก.ชลประทานเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ
10. เดลินิวส์: เอาแน่จ้างเลิกปลูกข้าว

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า  
ไทยรัฐ  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
เนชั่นสุดสัปดาห์  
สยามรัฐ  
บ้านเมือง  
เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 4 สิงหาคม 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12889

Col.Inch: 12.52

Ad Value: 11,268

หน้า: 13(บน)

PRValue (x3): 33,804

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพขาว: อบรม



อบรม : นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการ  
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำฐานข้อมูล Water Footprint ภาคเกษตร” ที่ห้องประชุม  
ศรีปถวี อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อเร็วๆ นี้

# ยึดคืนที่ทหารลพบุรีรุก ส.ป.ก.

## ● "ฉัตรชัย" ไม่กลัวอิทธิพลยื่นนายกฯไฟเขียว

"ฉัตรชัย" ยึดออก ยึดที่ทหารที่ได้มา ไม่ถูกต้อง ลั่น "ไม่มีใครหยุดผมได้" นายกกฯ ลั่งแล้วให้เดินหน้าเต็มที่ไม่มีใครจะใหญ่กว่านายกกฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลในสระแก้ว หรือที่ดินแถบลพบุรีที่ถูกทหารยึดครองหลายหมื่นไร่ เผยตอนนี้ยึดคืนมาได้แล้ว 15,000 ไร่ ขณะที่ "พล.ต.ต.ชาติ เกษะนันท์" ยินดีคืนที่ให้ ส.ป.ก. 535 ไร่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ยื่นคัดค้านการยึดที่ดินสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กว่า 3,495 คน จำนวน 195 แปลง จาก 413 แปลง ที่ติดประกาศแล้วทั่วประเทศ นอกจากนี้ ในวันที่ 3 ส.ค.59 มีพื้นที่ที่ครบกำหนดปิดประกาศพื้นที่เป้าหมายอีกจำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ กาญจนบุรี กำแพงเพชร และชัยภูมิ รวมพื้นที่ปิดประกาศ 48,000 ไร่ พื้นที่ครบจำนวนปิดประกาศ 52 แปลง ซึ่งมีผู้ยื่นคัดค้านการยึดที่ดินสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รวมประมาณ 30,000 กว่าไร่ ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีผู้ยื่นคัดค้านและสามารถยึดคืนได้ มีจำนวน 15,000 กว่าไร่ ซึ่งตัวเลขสุทธิจะยังไม่ถึงจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายที่มีการปิดประกาศในวันที่ 16 ส.ค.2559

ทั้งนี้ จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าผู้มีอิทธิพลใน จ.สระแก้ว มีโทรศัพท์สายตรงถึงผู้ใหญ่ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้กระทรวงเกษตรฯ และ ส.ป.ก. ยุติการดำเนินการทวงคืนที่ดิน ส.ป.ก. ใน จ.สระแก้วนั้น พล.อ.ฉัตรชัยยืนยันว่า กระทรวงเกษตรฯ จะเดินหน้าทวงคืนที่ดิน ส.ป.ก. ต่อไป และไม่มีใครที่จะมาสั่งให้ยุติโครงการนี้ได้ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการเองให้กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับ

ที่ดินของหน่วยงานกลาโหม ที่มีการระบุว่า ที่ดินแถบจังหวัดลพบุรีเป็นที่ยึดครองของทหารหลายหมื่นไร่

"ผมไม่กลัวอิทธิพลของทหาร ผมคือทหารที่จะมายึดที่ทหารที่ได้มาไม่ถูกต้อง และพร้อมที่จะเดินหน้าทวงคืนที่ดินอย่างเต็มที่ โดยสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งดำเนินการทวงคืนให้ได้ และเมื่อนายกรัฐมนตรีไฟเขียวแล้วคงไม่มีใครที่จะมาหยุดผมได้ เพราะไม่มีใครที่จะใหญ่กว่านายกรัฐมนตรี แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ของทหารก็ตาม ผมก็ไม่กลัวหรอก จะเร่งเดินหน้าให้เต็มที่ เพื่อให้การยึดคืนที่ ส.ป.ก. เกิดได้ทันภายในรัฐบาลชุดนี้ตอนนี้ ผมกลัวอย่างเดียว คือ เรื่องการนำเอกสารสิทธิมายื่นคัดค้านซึ่งอาจต้องนำไปพิสูจน์สิทธิ์กับกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย จึงอาจทำให้กระบวนการเข้ายึดที่ดินต้องล่าช้าออกไป"

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ล่าสุด ส.ป.ก. ได้รับหนังสือจาก พล.ต.ต.ชาติ เกษะนันท์ อธิบดีรองผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตร.) และอดีตผู้บังคับการตำรวจน้ำ ว่ายินดีจะมอบที่ดินแปลงหมายเลข 8069 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 535 ไร่ 2 งาน ๒ ตารางวา คืนให้กับ ส.ป.ก. แล้ว ทั้งนี้ ในวันที่ 5 ส.ค. นี้ กระทรวงมีแผนที่จะลงพื้นที่ใน จ.สระแก้ว เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของข้าราชการ โดยเฉพาะการทวงคืนที่ดิน ส.ป.ก. รวมทั้งเตรียมรับมือปัญหาในการทำงาน และมอบกำลังใจให้แก่ข้าราชการในพื้นที่เพื่อไม่ให้กลัวเกรงอิทธิพลใดๆ ในการทวงคืนที่ดิน ส.ป.ก.

พล.อ.ฉัตรชัยเปิดเผยด้วยว่า ระหว่างวันที่ 7-10 ส.ค.2559 มีกำหนดการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เพื่อหารือด้านการเกษตรกับ รมว.เกษตร อาหาร และกิจการชนบท (MAFRA) สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อผลักดันให้ไทย-



เกาหลี จัดทำเอ็มโอยูว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคการนำเข้า-ส่งออก และเปิดตลาดสินค้าใหม่ ผลักดันการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศ

“เกาหลีใต้นับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความ

เข้มแข็งในเรื่องการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร ซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้จะได้เยี่ยมชมตลาดสินค้าเกษตรของเกาหลีใต้ จะเป็นประโยชน์กับการนำมาปรับใช้ในการยกระดับการจัดการตลาดสินค้าเกษตรของไทย ซึ่งปัจจุบันสินค้าเกษตรไทยเป็นที่นิยมของเกาหลีใต้ เช่น มะม่วงพันธุ์หิมพานต์ เป็นต้น จึงถือโอกาสติดตามความก้าวหน้าการพิจารณาเปิดตลาดไก่สดแช่เย็นและแช่แข็ง ซึ่งไทยสามารถส่งออกไปได้หลายประเทศแล้ว และจะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำของบริษัท K-Water ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะระบบการควบคุมอุทกภัยและการจัดสรรน้ำ ที่ประเทศไทยน่าจะมีโอกาสนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาใช้ด้วย”.



## มีความพิน

พักนี้ "บักจัตร์"  
พล.อ.จัตร์ชัย สาริกัลยะ  
รมว.เกษตรและสหกรณ์  
ขยันหนักมากเดินสาย  
ลงพื้นที่สัปดาห์ละ 3  
จังหวัด อาจเป็นเพราะ  
นายกฯลุงตู่ นำผลงาน  
ภาคเกษตร เริ่มเป็น  
มรรคเป็นผลช่วยเหลือ

ปากท้อง ยกระดับรายได้ของเกษตรกรได้จริง

และด้วยปฏิบัติการสุดแซ่บแห่งยุคคสช. ใช้น้ำ 44 ยึดที่ส.ป.ก.  
กวาดล้างผู้มีอิทธิพล นายทุน ยึดคืนที่หลวง เอามาไขว้ในราชการ  
คืนวันศุกร์ บ่อยครั้ง

งานนี้ดูเหมือน "บักจัตร์" ได้ยาดิเรียวแรงเหลือเฟือเพื่อ พบปะ  
พูดคุยกับเกษตรกรขี้มกั้วาง ปลื้มปริ่ม วันก่อนเดินชมตลาดนัด  
เกษตรกร จ.ราชบุรี ด้วยความสบายใจ กว่าจะครบทุกร้านปาเจ้าไป  
ครึ่งวัน เพราะเกษตรกรคือกดีใจขอเซลฟี่กับ "บักจัตร์"

จบทริปเข้าต่อด้วยบ่าย "บักจัตร์" ต้องมีคิวให้กำลังใจเจ้า  
หน้าที่ ส.ป.ก. 3 จังหวัด ภาคตะวันตก เร่งขึ้นทะเบียนผู้ยากไร้เข้า  
พื้นที่ได้คืน พุดจบบู๊บขึ้นฮ.ไปดำบลบ้านคา ดูแปลงใหญ่ปลูก  
สับปะรดสวนฝั่งกว่า 500 ไร่ แกรมเดินดูตลอดแปลง ยังมีแรงร้ายยาว  
กับเกษตรกร

แหม ๆ ก่อนขึ้นรถกลับหันมาสั่งงานกรมชลประทาน จัดหา  
แหล่งน้ำเพิ่มทำเอาชาวบ้าน พินสุด ๆ ไปเลย !!! เห็นที่ นายกฯลุง  
ตู่ คีตัว บักจัตร์ นั่งเก้าอี้รมว.เกษตรฯอีกยาวแน่คร้า ออิ.

แมงมัว



# หนุนชุดบ่อจิวในไร่นา เก็บน้ำฝนใช้ช่วงแล้ง



พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนน้ำสำหรับภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเพาะปลูกของเกษตรกร

ดังนั้น ในการรับมือปัญหาภัยแล้งในปี 2560 นอกจากจะให้เงินโยกย้ายกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำต้นทุนให้มีประสิทธิภาพแล้ว ยังได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเร่งรัดดำเนินการโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือที่เรียกว่า “บ่อจิว” โดยให้เจ้าของที่ดินสมทบเงิน จำนวน 2,500 บาท ต่อบ่อ ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร ขนาด 34 x 20 x 3 เมตร สามารถใช้ในการกักเก็บน้ำในช่วงหน้าฝน ให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานและพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำชลประทานไปไม่ถึง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนต้องการให้ “บ่อจิว” ช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะพื้นที่ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีกว่าร้อยละ 81 ดำเนินการขาดแคลนน้ำ ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งอยู่เสมอ

บ่อจิวถือเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรที่สามารถช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่เพาะปลูก โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการขุดบ่อจิวในไร่นานอกเขตชลประทานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 352,690 บ่อ ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 81 ดำเนินการกระจายอยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่ม



สมต.เกษตรฯ



บ่อจิวเริ่มเก็บกักน้ำ

ประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรกรรมของพื้นที่

ทั้งนี้ ในปี 2559 ได้ดำเนินการขุดบ่อจิวตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วเสร็จอีกจำนวน 20,000 บ่อ และยังคงเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,879 บ่อ สำหรับในปีงบประมาณ 2560 ได้มีความต้องการของเกษตรกรเสนอตั้งเป็นค่าของงบประมาณเรียบร้อยแล้วจำนวน 44,000 บ่อ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจำนวนบ่อจิวที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในแล้งหนักได้อย่างมาก

“บ่อจิวนับเป็นโครงการหนึ่งภายใต้

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและแก้ไขปัญหาโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังเป็นหนึ่งในภารกิจที่น้อมนำแนวทางและสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ



สระน้ำในไร่นามีประโยชน์มาก



ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดินเยี่ยมชมโครงการฯ

พระเจ้าอยู่หัว ในด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น” พลเอกฉัตรชัย กล่าว

ด้านนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝน โครงการบ่อจิว มีความพร้อมที่จะรองรับน้ำฝนแล้ว พร้อมกันนี้ยังได้จัดประชุมชี้แจงสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ให้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล หมอฉิมพลี ประจักษ์บ้านในชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เพื่อร่วมสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยความสมัครใจ และสถานีพัฒนาที่ดินจะทำการเรียงลำดับความต้องการของเกษตรกรและรวบรวมจัดทำบัญชีไว้เพื่อการสนับสนุนต่อไป

สำหรับเกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นเรื่องขอเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือหมอฉิมพลีใกล้บ้าน หรือติดต่อโดยตรงที่กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางเว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน [www.idd.go.th](http://www.idd.go.th) หรือสายด่วน 1760.



# เดลินิวส์

## เอาแน่จ้างเลิกปลูกข้าว

ข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายจ้างชวานาให้เลิกปลูกข้าวเป็นข้าวมาหลายเดือนแล้ว ในที่สุดก็เป็นจริงขึ้นมา เมื่อ รว.เกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผย ล่าสุดว่า วันประชุม ครม.สัปดาห์หน้า จะเสนอการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ทำนาไม่เหมาะสมใน 25 จังหวัดให้ ครม.เห็นชอบใน แนวทางลดพื้นที่ปลูกข้าว ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 2559/60 ด้านการผลิต ซึ่งนโยบายของมาตรการดังกล่าวนี้ว่ามา

ว่าเป็นการจ้างชวานาให้เลิกปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้ชวานานั้นไปทำเกษตรด้านอื่นที่ทำให้มีรายได้มั่นคงมากยิ่งขึ้น สำหรับแนวทางลดการปลูกข้าวดังกล่าวมีจำนวน 5 โครงการในวงเงินเกือบ 5,000 ล้านบาท ในพื้นที่ 5.7 แสนไร่ และมีเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. หักกว่าล้านบาทที่เป็นเงินชดเชย ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ระยะเวลา 6 ปี ค่าดำเนินการปรับพื้นที่และจ่าย จูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาเข้าโครงการทดแทน คือ โครงการ เลี้ยงกระบือ เกษตรกร 5,000 ราย โครงการเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกร 24,000 ราย โครงการเลี้ยงแพะ เกษตรกร 500 ราย โครงการปลูก หนุ่ย เกษตรกร 500 ราย และโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรทำ เกษตรอื่น 8.4 หมื่นราย ในพื้นที่ 4.2 ไร่

ในการที่รัฐบาลมีนโยบายแน่นอนที่ให้ชวานาปรับเปลี่ยน เปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปทำเกษตรอย่างอื่น และมีการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายปรับปรุงพื้นที่ ระบบน้ำ ปัจจัยการผลิต และ อุดหนุนค่าใช้จ่ายและมีอาหารบริโภคในครัวเรือนให้แก่เกษตรกร ที่เลิกปลูกข้าวนั้นเป็นแรงจูงใจที่ดี นอกจากนี้ก็มีงบจ้างให้ชวานา ที่สมัครใจไร่ละหมื่นกว่าบาท ครัวเรือนละ 5 ไร่ รวม 50,000 กว่าบาท ซึ่งจะเริ่มนำร่องที่ จ.ชัยภูมิ และ จ.อุทัยธานี ในการปรับเปลี่ยน พื้นที่ปลูกข้าวเป็นเกษตรทางเลือกอื่น โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้ เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ ปลูกอ้อย และมันสำปะหลังแทน

แม้ว่าประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่ส่งออกข้าว ออกมากที่สุดอันดับต้น ๆ ของโลก แต่ชวานาเรายังมีหนี้สิน กันเยอะ ขายข้าวไม่ได้ราคาบ้าง และที่สำคัญปลูกข้าวในพื้นที่ ที่ไม่เหมาะสมทำให้ข้าวไม่มีคุณภาพ ราคาไม่ดี ดังนั้นโครงการ ดังกล่าวที่รัฐบาลได้ให้หลักประกันกับชวานาที่เต็มใจเปลี่ยนว่า จะมีการจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทุกพื้นที่ก็เป็นเรื่องที่ต้อง ที่ที่สุด ที่สำคัญที่สุดเช่นกันก็คือ รัฐบาลจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจ ว่าไม่ปล่อยให้ผลผลิตออกมาตามยถากรรม และต้องสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรว่าจะมีรายได้ดีอย่างมั่นคงมากกว่าการ ปลูกข้าว.

## เกษตรกรระดมกำจัดผักตบชวา บริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อน!

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ ลงพื้นที่เพื่อเร่งกำจัดผักตบชวาหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ระยะทาง 5 กิโลเมตร ปริมาณมากกว่า 55,000 ตันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.59 ที่ผ่านมา โดยใช้รถโกยตักลงบนโป๊ะ ๒ ชุด เข้าตักเก็บผักตบชวาในอัตรา 35-40 ตัน/ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันได้มีการกำจัดให้ดำเนินงานตลอด 24 ชม. คาดว่าจะสามารถดำเนินการกำจัดได้ทั้งหมดภายในวันที่ 20 ส.ค.2559 อย่างแน่นอน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันปัญหาการเน่าเสียของน้ำที่จะกระทบกับประชาชน

ด้านนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ได้เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่องมั่นใจว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ เนื่องจากได้มีการประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ นอกจากนี้ยังได้วางแผนการดำเนินงาน โดยจะวางเครื่องจักรไว้ที่บริเวณที่มีผักตบชวาเยอะ ทั้งนี้กรมชลประทานให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงจะมีการดูแลอย่างครบวงจร เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อไป ขณะที่สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีน้ำใช้การได้ประมาณ 2,443 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งออกเป็นเขื่อนภูมิพล 540 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ 1,244 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแควน้อยฯ 358 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนป่าสักฯ 306 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งการบริหารจัดการน้ำจะเดินหน้าด้วยความรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในเรื่องความแห้งแล้งอีก.



# สืบสานภูมิปัญญาไทย จัดประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2559



นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559  
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นประธานในการแถลงข่าว  
'การประกวดเส้นไหม ผ้าไหม  
ตรานกยูงพระราชทาน  
และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม  
ประจำปี 2559' ณ ห้องประชุม  
115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยงานนี้ เขาได้กล่าวว่า

“ผ้าไหมไทยนับเป็นสินค้า  
ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกทั้งในด้าน  
ความสวยงามและมีเอกลักษณ์  
ซึ่งการผลิตผ้าไหมไทย

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ โดยมีการนำเอาประเพณี  
และวัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานในหัตถกรรมการผลิตผ้าไหมไทย จึงควรค่า  
แก่การอนุรักษ์ และสืบสานเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้”

ดังนั้น กรมหม่อนไหมจึงจัดให้มีการประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูง  
พระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์หลัก  
ในการจัดการเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เกษตรกรผู้ผลิตไหมและสินค้าไหมไทย  
เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่

นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอาชีพด้านหม่อนไหมพัฒนา  
คุณภาพสินค้า สร้างสรรค์ผลงานได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและตรงตามความ  
ต้องการของตลาด อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและสามารถขยายตลาด  
สินค้าไหมไทยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ  
แก่ผู้ที่ผลิตงานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้า  
หม่อนไหมต่อไป

สำหรับการประกวดในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘ทอสายใย ด้วยเส้นไหม





สู่สายผ้า เกล็ดพระเกียรติ 84 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย' โดยมีการประกาศผลรางวัลไปแล้วเมื่อ 14 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ทั้งนี้ งานในวันนั้นมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับตรางูพระราชทานและผ้าไหมตรางูพระราชทาน รวมถึงกิจกรรมการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรางูพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอีกกว่า 32 ประเภท รวมถึงการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมคุณภาพดีจากผู้ประกอบการภายในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง

ขณะที่ในการประกวดผ้าไหม ตรางูพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2559 ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 32 ประเภท ประกอบด้วย 1.การประกวดเส้นไหม 6 ประเภท 2.ผ้าไหมตรางูพระราชทานสีทอง 7 ประเภท 3.ผ้าไหมตรางูพระราชทานสีเงิน 2 ประเภท

4.ผ้าไหมตรางูพระราชทานสีน้ำเงิน 9 ประเภท 5.ผ้าไหมตรางูพระราชทานสีเขียว 1 ประเภท 6.การประกวดผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและรังไหม 4 ประเภท 7.การออกแบบชุดผ้าไหม 2 ประเภท 8.การประกวดน้ำหม่อนพร้อมดื่ม 1 ประเภท

ผู้ที่สนใจชมผลงานที่ชนะเลิศการประกวด ซึ่งจัดแสดงไว้ที่งาน 'ตรางูพระราชทาน สืบสานตำนานผ้าไหมไทย ประจำปี 2559' ตั้งแต่วันที่ 10-14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์





## ก.ชลประทานเดินทางพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ

นายสัญญา เกตุราชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทานเปิดเผยหลังการเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเร่งรัดการขอใช้พื้นที่สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญ โดยมีคณะผู้บริหารกรมชลประทาน และผู้บริหาร ผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมหารือว่าการประชุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากข้อหารือร่วมระหว่าง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งประเด็นการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาแหล่งน้ำ แต่ละหน่วยงานต่างมีกฎหมายกำกับอยู่ เช่น กรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานแห่งชาติฯ หรือกรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล กรมชลประทานเองในฐานะผู้ใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำก็ทำตามกฎหมายของหน่วยงานดังกล่าว เพียงแต่จะขอความร่วมมือเร่งรัดในแต่ละขั้นตอนให้เร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้งานพัฒนาแหล่งน้ำเกิดขึ้นได้รวดเร็วตามนโยบาย

นายสัญญา กล่าวอีกว่า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นงานนโยบายของรัฐบาลเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งเรื่องการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วม น้ำอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมซึ่งทุกหน่วยงานตระหนักดีอยู่แล้ว การประชุมครั้งนี้จึงเป็นความร่วมมือเพื่อหาทางดำเนินการให้เกิด

ประโยชน์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาจากน้ำโดยเร็วยิ่งขึ้น เป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากที่ทนายรัฐมนตรีทั้งสองกระทรวงได้มีการหารือกันและได้ให้นโยบายไว้ วันนั้นก็ต้องทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเดียวกัน บรรยาการการประชุมก็เป็นไปด้วยดี แต่ละหน่วยงานพยายามช่วยหาทางแก้ปัญหาและมีความมั่นใจว่าการประชุมร่วมคราวต่อไป จะเห็นความคืบหน้าเป็นรูปธรรมตามนโยบายร่วมของสองกระทรวง

สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่เร่งรัดขอใช้พื้นที่ป่า ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ โครงการอ่างเก็บน้ำป่าละอูเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี โครงการอ่างเก็บน้ำพะวงใหญ่ จ.จันทบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำแก่งหางแมว จ.จันทบุรี เป็นต้น

การประชุมครั้งนี้นอกจากกระทรวงเกษตรฯ จะมีคณะผู้บริหารกรมชลประทานแล้ว ยังมีผู้บริหารและผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง และกรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมประชุมด้วย

## สังคม สยามรัฐ



↑ สัมมนา...อำนวยการ ปะติเส ที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด 4 ภาค เริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมี **วัชรพันธ์ุ จันทขจร** เลขานุการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ให้การต้อนรับ ที่โรงแรมสุ มหาสารคาม



# เดลินิวส์

## เอาแน่จ้างเลิกปลูกข้าว

ข่าวคราวที่เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายจ้างชวานาให้เลิกปลูกข้าวเป็นข้าวมาหลายเดือนแล้ว ในที่สุดก็เป็นจริงขึ้นมา เมื่อ รว.เกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผย ล่าสุดว่าวันประชุม กรม.สปลด้าหน้า จะเสนอการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ทำนาไม่เหมาะสมใน 25 จังหวัดให้ กรม.เห็นชอบใน แนวทางลดพื้นที่ปลูกข้าว ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 2559/60 ด้านการผลิต ซึ่งนโยบายของมาตรการดังกล่าวนี้ว่ามา เป็นการจ้างชวานาให้เลิกปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้ชวานานั้นไปทำเกษตรด้านอื่นที่มีรายได้มั่นคงมากยิ่งขึ้น

**สำหรับแนวทางลดการปลูกข้าวดังกล่าวมีจำนวน** 5 โครงการในวงเงินเกือบ 5,000 ล้านบาท ในพื้นที่ 5.7 แสนไร่ และมีเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. หักกว่าล้านบาทที่เป็นเงินชดเชย ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ระยะเวลา 6 ปี ค่าดำเนินการปรับพื้นที่และจ่าย จูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาเข้าโครงการทดแทน คือ โครงการ เลี้ยงกระบือ เกษตรกร 5,000 ราย โครงการเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกร 24,000 ราย โครงการเลี้ยงแพะ เกษตรกร 500 ราย โครงการปลูก หนุ่ย เกษตรกร 500 ราย และโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรทำ เกษตรอื่น 8.4 หมื่นราย ในพื้นที่ 4.2 ไร่

**ในการที่รัฐบาลมีนโยบายแน่นอนที่ให้ชวานาปรับเปลี่ยน** เปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปทำเกษตรอย่างอื่น และมีการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายปรับปรุงพื้นที่ ระบบน้ำ ปัจจัยการผลิต และ อุดหนุนค่าใช้จ่ายและมีอาหารบริโภคในครัวเรือนให้แก่เกษตรกร

ที่เลิกปลูกข้าว นั้นเป็นแรงจูงใจที่ดี นอกจากนี้ก็มีงบจ้างให้ชวานา ที่สมัครใจไร่ละหมื่นกว่าบาท ครัวเรือนละ 5 ไร่ รวม 50,000 กว่าบาท ซึ่งจะเริ่มนำร่องที่ จ.ชัยภูมิ และ จ.อุทัยธานี ในการปรับเปลี่ยน พื้นที่ปลูกข้าวเป็นเกษตรทางเลือกอื่น โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้ เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ ปลูกอ้อย และมันสำปะหลังแทน

**แม้ว่าประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่ส่งออกข้าว** ออกมากที่สุดอันดับต้น ๆ ของโลก แต่ชวานาเรายังมีหนี้สิน กันเยอะ ขายข้าวไม่ได้ราคาบ้าง และที่สำคัญปลูกข้าวในพื้นที่ ไม่เหมาะสมทำให้ข้าวไม่มีคุณภาพราคาไม่ดี ดังนั้นโครงการ ดังกล่าวที่รัฐบาลได้ให้หลักประกันกับชวานาที่เต็มใจเปลี่ยนว่า จะมีการจัดหาตลาดรองรับผลิตทุกพื้นที่ก็เป็นเรื่องที่ต้อง ที่สุด ที่สำคัญที่สุดเช่นกันก็คือ รัฐบาลจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจ ว่าไม่ปล่อยให้ผลผลิตออกมาตามยถากรรม และต้องสร้าง ความมั่นใจให้เกษตรกรว่าจะมีรายได้ดีอย่างมั่นคงมากกว่าการ ปลูกข้าว.